

TÓM TẮT NỘI DUNG THÔNG TIN

Về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cù Lao Dung
phục vụ Cuộc thi Thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

1. Tổng quan về huyện Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung được thành lập năm 2002¹, là một trong 11 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng (gồm: thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề và Cù Lao Dung). Huyện nằm ở phía Đông tỉnh, được bao bọc bởi hai nhánh sông Hậu và Biển Đông. Về vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (cửa Định An); Phía Tây giáp cửa Trần Đề qua huyện Long Phú; Phía Nam giáp biển Đông; Phía Bắc giáp cồn Mỹ Phước huyện Kế Sách (qua Sông Hậu).

Huyện có tổng diện tích tự nhiên 24.503,70 ha², Diện tích đất nông nghiệp 15.662,48 ha, chiều dài từ Đông sang Tây là 40 km, chiều rộng từ Tây Bắc đến Đông Nam trung bình khoảng 5 km, chiều dài bờ biển 17 km. Huyện gồm có 08 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm: thị trấn Cù Lao Dung (huyện lỵ) và các xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Tây, An Thạnh Nam và Đại Ân 1. Tất cả các xã/thị trấn thuộc huyện đều được công nhận là xã đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng³.

Huyện Cù Lao Dung là huyện có vị trí tách biệt với các khu vực lân cận trên đất liền bằng các nhánh sông Hậu và có bờ biển dài, khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái đa dạng mang đặc thù của vùng sông nước ven biển. Huyện có lợi thế phát triển du lịch sinh thái dựa trên hệ thống kênh rạch chằng chịt, các vườn cây ăn trái trù phú và rừng bần ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đất Cù lao có nguồn gốc từ trầm tích biển và phù sa sông Hậu nên thành phần cấu tạo là đất thịt nhẹ, dễ lơ lửng trong nước thủy triều lên xuống ngày 2 lần theo chế độ thủy văn bán nhật triều, nhờ đó mà phía Nam của huyện mỗi năm được lấn ra biển gần 100m tạo cho đuôi cù lao có bãi bồi rộng trên 16.000 ha (trong có hơn 1.784,54 ha rừng ngập mặn, vừa là rừng phòng hộ ven biển vừa là khu vực đa dạng sinh học và môi trường sinh thái).

Huyện nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh, có Quốc lộ 60 đi qua - đây là tuyến đường bộ quan trọng bắt đầu từ ngã ba Trung Lương (nút giao với QL.1A tại thành phố Mỹ Tho) và kết thúc tại thành phố Sóc Trăng, là tuyến tạo liên thông các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Trong thời gian sắp tới, cùng với việc hình thành cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu, Quốc lộ 60 sẽ được nối thông hoàn toàn, nâng cao năng lực vận tải cho vùng đồng bằng sông Cửu Long,

¹ Nghị định số 04/2002/NĐ-CP ngày 11/01/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú để thành lập huyện Cù Lao Dung; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

² Niên giám thống kê huyện Cù Lao Dung năm 2021 – Chi cục thống kê khu vực Long Phú – Cù Lao Dung – Trần Đề.

³ Quyết định số 1900/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng.

tạo sự kết nối thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam với nhau và với thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và bỏ thế độc đạo của Quốc lộ 1.

Do đó, trong thời gian tới huyện Cù Lao Dung có tiềm năng rất lớn để thu hút đầu tư phát triển đô thị, dịch vụ trên địa bàn, đồng thời năng lực khai thác các lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn ven biển được nâng cao.

2. Lịch sử hình thành

Cù Lao Dung có quá trình hình thành và phát triển lâu đời, ngay từ dưới thời nhà Nguyễn vào năm 1835 chỉ có 2 làng là An Thạnh Nhất và An Thạnh Nhì nằm trong Tổng Định khánh thuộc huyện Vĩnh Định, Phủ Ba Xuyên.

Đến khi thực dân Pháp lập ra xứ Nam Kỳ thuộc địa, kể từ năm 1868 đến 1894, Cù Lao Dung thuộc 2 tổng là Tổng Định Mỹ (có làng Đại Hữu) và Tổng Định Hòa (có 2 làng là An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì). Đặc biệt là thời kỳ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Cù Lao Dung vẫn bao gồm các làng Đại Hữu (Đại Ân 1 ngày nay), An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì và ở những nơi đây đã hình thành nhiều vùng căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp, đã ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử anh hùng vào năm 1947 như căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng, Trường Chính trị tỉnh mở lớp đào tạo cán bộ đầu tiên tại Đình Thần Nguyễn Trung Trực ở xã An Thạnh Nhì, chiến thắng Rạch Già (nay là thị trấn Cù Lao Dung).

Từ năm 1957 đến 1975 dưới thời cai trị của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn, Cù Lao Dung có 3 xã An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì và Đại Ân thuộc quận Long Phú, tỉnh Ba Xuyên. Trong giai đoạn này, Nhân dân cù lao được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ Long Phú đã kiên cường chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc và được ghi lại với những chiến công như xây dựng và bảo vệ phủ thờ Bác Hồ ở ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Nhì (nay là ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông) trước sự điên cuồng, phá hoại của kẻ thù vào năm 1970 hoặc đập tan cuộc lấn đất, giành dân vi phạm Hiệp định Paris năm 1973 tạo nên chiến thắng An Hưng ở xã An Thạnh 3 và nhiều chiến công khác trong suốt hai cuộc kháng chiến nên cả 4 xã ở cù lao đều được tuyên dương là xã anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi tỉnh nhà đã hoàn toàn được giải phóng, Cù Lao Dung vẫn thuộc huyện Long Phú với 4 xã là Đại Ân 1, An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì và An Thạnh Ba. Nhân dân cù lao vẫn quyết tâm đoàn kết xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Sóc Trăng và Huyện uỷ Long Phú để thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

3. Truyền thống cách mạng

Huyện Cù Lao Dung là vùng đất mệnh danh địa linh nhân kiệt; có 03 xã, thị trấn được công nhận là xã An toàn khu, gồm: xã An Thạnh 2⁴, xã An Thạnh

⁴ Xã An Thạnh 2 được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng.

Đông và thị trấn Cù Lao Dung⁵. Với truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tên địa bàn huyện có 04 di tích Lịch sử - văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gồm 01 khu di tích lịch sử cấp quốc gia (Đền Thờ Bác Hồ), tại xã An Thạnh Đông; Bia kỷ niệm Chiến thắng Rạch Già, tại thị trấn Cù Lao Dung, nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và bài ca “Du kích Long Phú” của cố nghệ sĩ Quốc Hương bài hát đã đi vào lòng Nhân dân Việt Nam như một biểu tượng tuyệt vời về phong trào chiến tranh du kích; Bia Chiến thắng An Hưng tại xã An Thạnh 3 ghi dấu những chiến công của du kích và Nhân dân địa phương, được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận di tích Lịch sử - lịch sử cách mạng cấp tỉnh; Đình Rạch Giồng - địa điểm thành lập Trường Đảng đầu tiên tỉnh Sóc Trăng được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận di tích Lịch sử - lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

4. Phát triển kinh tế - xã hội

Tổng số hộ trên địa bàn huyện là 16.903 hộ, khẩu 57.262 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kinh chiếm 92,63% tổng dân số, dân tộc Khmer chiếm 7,24% (tập trung nhiều ở các xã An Thạnh 2, An Thạnh 3 và An Thạnh Nam), còn lại là dân tộc Hoa và dân tộc khác. Dân số trong độ tuổi lao động là 34.058 người, chiếm 59,48% dân số, trong đó, lao động nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 77,74%, lao động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 12,40% và lao động thương mại - dịch vụ chiếm 8,34%.

Kinh tế của huyện tăng trưởng theo hướng tích cực qua từng năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 62,39 triệu đồng; thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, giảm dần diện tích mía kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có năng suất như: dứa, nhãn, xoài,...và nuôi trồng thủy sản. Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ hiệu quả nên giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích sản xuất đạt 175 triệu đồng/ha/năm; cơ cấu kinh tế huyện chủ yếu là nông nghiệp, dịch vụ du lịch có bước phát triển; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 123,26 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 3.100 tỷ đồng. Có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia **28/30 trường**, đạt 93,33%; các chính sách an sinh xã hội của nhà nước luôn được triển khai kịp thời đầy đủ. Bằng các chính sách hỗ trợ của nhà nước và nỗ lực vươn lên của hộ gia đình, đến nay số hộ nghèo của huyện còn 124 hộ, chiếm tỷ lệ 0,73% trên tổng số hộ dân.

5. Tiềm năng phát triển du lịch

Huyện có địa thế thuận lợi nằm ở cửa ngõ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có đường bờ biển dài trên 17 km, trên 16.000 ha bãi bồi, 1.784,54 ha diện tích rừng phòng hộ ven bờ sông Hậu dọc theo cửa sông Định An và Trần Đề, có trên 800 ha bãi nghêu; khí hậu mát mẻ, trong lành; người dân chất phát, thân thiện, mến khách. Đây là nơi hội tụ của hai vùng sinh thái (vùng sinh thái nước ngọt

⁵ Xã An Thạnh Đông và thị trấn Cù Lao Dung được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 24/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng.

phù sa và sinh thái rừng ngập mặn ven biển) đã tạo nên những vườn cây ăn trái đặc sản nổi tiếng và vùng rừng ngập nước ven biển.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 09 điểm tham quan du lịch, với các loại hình như: du lịch sinh thái sông nước miệt vườn; du lịch sinh thái biển; du lịch văn hoá - lịch sử; du lịch cộng đồng,...; có 02 điểm truyền nghề truyền thống; 03 tàu vận chuyển khách du lịch, 03 mô hình Homestay, 05 khách sạn, 32 nhà nghỉ, phòng trọ với tổng số 355 phòng, 01 nhà hàng du lịch; cùng với nhiều điểm du lịch sinh thái vườn đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Ngoài ra, còn có các hoạt động trải nghiệm, vui chơi giải trí, khám phá và ẩm thực phong phú đa dạng.

Theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức thành 04 vùng, trong đó có vùng Cù Lao Dung định hướng phát triển chủ yếu về du lịch kết hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và các mô hình nông nghiệp. Đây là vùng đặc biệt, vùng du lịch trọng điểm của tỉnh với tầm nhìn sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp và nơi đáng sống; Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, toàn huyện Cù Lao Dung chia làm 03 Tiểu vùng, trong đó quy hoạch có 09 Khu du lịch tập trung ở Tiểu vùng 1 và Tiểu vùng 3 như: Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái rừng ngập mặn khoảng 3.500 ha; Khu du lịch Ốc đảo Vàm Hồ khoảng 250-300 ha; Khu du lịch Đảo khỉ khoảng 19-20 ha,...Hiện nay, huyện đang triển khai việc lập quy hoạch chi tiết các khu du lịch để kêu gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới.

BAN TỔ CHỨC

CUỘC THI THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG HUYỆN CÙ LAO DUNG